

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ ตรวจสอบภาษี

<p>เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ กลยุทธ์ที่ ยุทธศาสตร์สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่</p>	<p>1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต</p>	<p>ผู้จัดทำ (ผู้ปฏิบัติงาน)</p>	<p>ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>กัญญพิชญ์ ลาภมา , กรรณิกา ลีลิตธรรม , พรวิไล มีเนตร นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ 533201 533301 533401</p>			
<p>วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดหลัก (Outcome) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก</p>	<p>1. เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และเป็นเครื่องมือช่วยให้กรมฯ สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 2. เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต 3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต 4. เพื่อดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตามกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ ร้อยละมูลค่าภาษีของรายได้ที่ตรวจสอบภาษีเทียบกับผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตทั่วประเทศ ร้อยละ 15 ผู้ประกอบการมีการชำระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี และเป็นการป้องปรามการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นของผู้ประกอบการสรรพสามิต <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ 7,240,560.00 บาท <input checked="" type="checkbox"/> เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 2,561,520.00 บาท <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 1,2,3 กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต</p>	<p>ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)</p>	<p>ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ 533201</p>			
<p>กิจกรรมหลัก</p>	<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>หน่วยนับ</p>	<p>ไตรมาสที่ 1</p>	<p>ไตรมาสที่ 2</p>	<p>ไตรมาสที่ 3</p>	<p>ไตรมาสที่ 4</p>	<p>รวมทั้งสิ้น</p>
<p>1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อวางแผนในการตรวจสอบในภาพรวม 2. ประชุมมอบหมายจำนวนรายชื่อผู้เสียภาษีให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบ 3. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และขออนุมัติออกตรวจตามแผน 4. ดำเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชีเอกสารหลักฐานย้อนหลังตามขั้นตอนการตรวจสอบภาษี 5. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ 6. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ กตส.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการต่อไป</p>	<p><b>Output :</b> จำนวนรายได้ที่ตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ  <b>Outcome :</b> ร้อยละมูลค่าภาษีของรายได้ที่ตรวจสอบภาษีเทียบกับผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตทั่วประเทศ  ร้อยละของจำนวนรายได้ที่ตรวจสอบภาษีเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปีก่อน</p>	<p>ราย  ร้อยละ  ร้อยละ</p>	<p>17</p>	<p>38</p>	<p>41</p>	<p>34</p>	<p>130  15  20</p>

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ พัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

<p>เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ กลยุทธ์ที่ ยุทธศาสตร์สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่</p>	<p>1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต</p>	<p>ผู้จัดทำ (ผู้ปฏิบัติงาน) ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>นายอิทธิวัฒน์ ลากหลาย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ 533214</p>				
<p>วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก</p>	<p>1. คัดกรองผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงชำระภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 2. สร้างหลักเกณฑ์การคัดเลือกรายตรวจสอบภาษีทั่วประเทศที่มีมาตรฐาน 3. สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต 4. พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละมูลค่าภาษีของรายที่คัดเลือกตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ เทียบกับผลการจัดเก็บ รายได้สรรพสามิต ร้อยละ 15 1. การจัดทำแผนการตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน และลดการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ 2. ผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีหรือกระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต ถูกตรวจสอบและเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นผู้ที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง 3. การจัดเก็บภาษีมีความครบถ้วน และเป็นธรรมต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกราย <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 544,440.00 บาท <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 1 กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต</p>	<p>ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>นางสาวกัญญพิชญ์ ลากมา นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ 533201</p>				
		<p>ผู้อนุมัติ (ผอ.สำนัก) ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>นางสาวกัญญพิชญ์ ลากมา นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 533201</p>				
<p>กิจกรรมหลัก</p>	<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>หน่วยนับ</p>	<p>ไตรมาสที่ 1</p>	<p>ไตรมาสที่ 2</p>	<p>ไตรมาสที่ 3</p>	<p>ไตรมาสที่ 4</p>	<p>รวมทั้งสิ้น</p>
<p>1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการข้อมูล และระดมความคิดเห็นจากส่วนกลางและสำนักงานภาค/พื้นที่ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกรายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ร้อยละ 15)</p>	<p>Process : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>15</p>
<p>2. รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิต การชำระภาษีรายเดือนประวัติการตรวจสอบ และข้อมูลภายนอกอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 30)</p>	<p></p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>



โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ กำกับและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ

<p>เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ กลยุทธ์ที่ ยุทธศาสตร์สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่</p>	<p>1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต</p>	<p>ผู้จัดทำ (ผู้ปฏิบัติงาน)</p>	<p>ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>นางเบญจพร ประจงกิจ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 533215</p>
<p>วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดหลัก (Outcome) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก</p>	<p>1. สร้างหลักเกณฑ์การรายงานผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศที่มีมาตรฐาน 2. เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ ในการรายงานผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ 3. พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4. สามารถตรวจสอบประวัติการถูกตรวจสอบภาษีของผู้ประกอบการได้อย่างเป็นปัจจุบัน 5. เป็นฐานข้อมูลสำหรับการคัดเลือกรายผู้เสียภาษี เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภาษีในปีถัดไป รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ 2 ฉบับ 1. การจัดทำรายงานการตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน ถูกต้องและแม่นยำ 2. สามารถตรวจสอบประวัติผู้ประกอบการที่ถูกตรวจสอบภาษีหรือประเมินภาษีไปแล้ว เพื่อทำการวิเคราะห์การจัดทำแผนการตรวจสอบในปีต่อไปได้อย่างถูกต้อง 3. มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกตรวจสอบภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ส่วนกำกับและตรวจสอบภาษี 1 กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต</p>	<p>ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)</p>	<p>ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>นางนฤมล ฐานสมบูรณ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ 533202</p>
		<p>ผู้อนุมัติ (ผอ.สำนัก)</p>	<p>ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>นางสาวกัญญพิชญ์ ลากมา นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 533201</p>

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศจาก ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 20)	Process : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	100
2. ติดตามและประสานงานการรายงานผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ เพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล (ร้อยละ 20)		ร้อยละ	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
3. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ในมุมมองต่างๆ เช่น จำนวน รายที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวนเงินภาษีที่ประเมินจำนวนเงินภาษีที่รับชำระจริง และการผ่อนชำระ (ร้อยละ 25)		ร้อยละ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		
4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ เสนอกรมสรรพสามิตเพื่อทราบ (ร้อยละ 35)		ร้อยละ											35		
	Output : รายงานการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ	ฉบับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Outcome : รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ	ฉบับ								1				1	2